

วาระงานผู้บริหาร  
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้บังคับบัญชา	เวลา	เรื่อง	สถานที่	เจ้าของเรื่อง
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- ร่วมการสัมมนา (ส่วนกลาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก - รับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดยรองนายกรัฐมนตรี ท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ภาคเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจในวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดย ประธาน กกร. - รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยวชุมชนกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ประเทศ โดย พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum ๓	สำนักงานจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี		-		
นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	๑๐.๐๐ น.  ๑๔.๐๐ น.	- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิตบวรวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในระดับจังหวัด - ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างพื้นที่สันหนนาการเพื่อเป็นทางเชื่อมทุ่งศรีเมืองกับหนองประจักษ์ฯ	ห้องประชุม อบจ.อ.ด. ชั้น ๔  ห้องประชุมคำชะโนด	ท้องถิ่นจังหวัด  สำนักงานจังหวัด
นายธนพล จันทรมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	๐๘.๓๐ น.  ๑๐.๐๐ น.  ๑๑.๐๐ น.  ๑๓.๓๐ น.  ๑๕.๐๐ น.	- ประธานพิธีเปิดเทศกาลโกลด์ส สาขาบ้านผือ - ประธานประชุมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี - ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑	เทสโก้โลตัส สาขาบ้านผือ  ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  ห้องประชุม พมจ.อ.ด.  ห้องประชุม ชั้น ๑ สนง.ศึกษาธิการ  ห้องประชุมสบายดี	เทสโก้โลตัส  ปกครองจังหวัด  พัฒนาสังคม  ศึกษาธิการจังหวัด  พัฒนาสังคม
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)		- ปฏิบัติราชการปกติ		
นายณรงค์ จินอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี	๑๐.๐๐ น.  ๑๔.๓๐ น.	- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ ๓ - ประธานพิธีเปิดและให้โอวาทการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีสู่อุตสาหกรรม ๔.๐	ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  โรงแรมประจักษ์ตรา	ปกครองจังหวัด  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔
นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- ร่วมการสัมมนา (ส่วนกลาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum ๓	สำนักงานจังหวัด

